

Sẵn sàng cho ngày khai hội đền Trần Thái Bình

Theo kế hoạch, lễ hội đền Trần Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) khai mạc ngày 17/2 (13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Đến nay, công tác chuẩn bị đang được địa phương tích cực thực hiện nhằm bảo đảm lễ hội diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.



Lãnh đạo huyện Hưng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội.

Để bảo đảm lễ hội diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch, Ban tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình đã thành lập các tiểu ban giúp việc như tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết, an ninh trật tự... Các tiểu ban đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2019 sẽ tiếp tục duy trì, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Năm nay, do đường 39 đã được cải tạo, nâng cấp, cầu và đường Thái Bình - Hà Nam đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham

quan, dự lễ hội. Năm nay, huyện thống nhất và chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội chỉ cho du khách đi một đường để vào khu di tích, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất trật tự công cộng. Việc tăng cường cơ sở vật chất của khu di tích để cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu tham quan, du xuân của du khách. Ông Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện cho biết thêm: Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất các khâu trang trí khánh tiết. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng được kiểm tra, Hà Nam đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham

được tăng cường. Ban tổ chức lễ hội đề nghị Công an huyện xây dựng phương án chủ động phòng cháy, chữa cháy. Địa phương và lực lượng chức năng của tỉnh, huyện, xã cũng đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quảng bá lễ hội, tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh tại lễ hội và các công tác liên quan khác cũng được quan tâm chỉ đạo và tăng cường thực hiện góp phần để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi du khách khi về với lễ hội.

MAI THÚY

Ông Phạm Văn Soi, Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hưng Hà



Lễ hội đền Trần Thái Bình sẽ hội tụ khá đầy đủ, vẹn nguyên những di sản văn hóa phi vật thể mà vương triều Trần để lại như lễ rước nước, thi cỗ cá, các trò chơi dân gian, các điệu dân ca, dân vũ... Năm nay, Ban tổ chức lễ hội sẽ giảm một số hoạt động không phù hợp và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ngoài ra, ngày Thơ Việt Nam cũng được chúng tôi chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật trong đêm khai hội do Đoàn Chèo Thái Bình thực hiện được các nghệ sĩ tập luyện tích cực với mong muốn mang đến cho người xem màn biểu diễn đặc sắc, ấn tượng.

Ông Hoàng Đình Nhung, Chủ tịch UBND xã Tiến Đức (Hưng Hà)



Địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lễ hội từ sớm theo chỉ đạo của huyện. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo việc trông giữ phương tiện của du khách đến lễ hội và công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đến nay, địa phương cũng đã tiến hành giải tỏa những hàng quán bày bán ở khu vực sân lễ hội, sẵn sàng cho việc tổ chức khai mạc lễ hội và các hoạt động trong quá trình diễn ra lễ hội.

Nhắc đến các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 không thể bỏ qua thành phố Thái Bình. Đây là nơi hội tụ nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc. Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, sẵn sàng mang tới những "món ăn tinh thần" hấp dẫn phục vụ người dân, tại Quảng trường 14/10, tối ngày 4/2 (30 tết), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào xuân Kỷ Hợi mang tên "Giải điệu mùa xuân". Các nghệ sĩ của Đoàn Ca múa kịch Thái Bình, Nhà hát Chèo Thái Bình, Đoàn Cải lương Thái Bình đã mang đến những tiết mục hay, đặc sắc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tin với Đảng, Bác Hồ, lòng tự hào dân tộc và sự hân hoan trước năm mới mới tới đông đảo khán giả. Tại thành phố, tối ngày 4/2, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố cũng đã tổ chức chương trình văn nghệ chào đón năm mới phục vụ nhu cầu giải trí của người dân.

So với những năm trước, năm nay, bên cạnh việc tổ chức phổ thông, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển văn hóa Việt khai mạc góc chợ quê. Tái hiện nét chợ quê ngày tết qua các gian hàng trưng bày, người dân đến tham quan được trải nghiệm không khí tết xưa. Chương trình đã góp phần bảo lưu nét văn hóa truyền thống của dân tộc, giáo dục lịch sử, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Sự đa dạng về hoạt động văn hóa, văn nghệ đã điểm tô cho không gian thành phố, tạo không khí phấn khởi vui tươi, đón xuân.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào xuân tại thành phố, ở các huyện, các địa phương cũng tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao nhằm động viên, cổ vũ người dân rèn luyện sức khỏe và tạo nên tầng phát triển phong trào thể thao cơ sở. Ngay từ ngày mùng 5 tết, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Xương đã tổ chức giải võ địch bóng chuyền. Giải đấu có sự tham gia của đông đảo các vận động viên đến từ nhiều địa phương, đơn vị. Dù chỉ diễn ra trong một ngày song những trận đấu hấp dẫn, kịch tính cùng những đường bóng hay đã thu hút rất đông cổ động viên đến xem, cổ vũ.

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Xương chia sẻ: Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu năm mới, Trung tâm lại tổ chức các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân. Các giải đấu đã tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các địa phương, đơn vị, từ đó góp phần phát triển phong trào thể thao thể thao trên địa bàn. Qua các giải đấu còn là dịp tìm kiếm bồi dưỡng các vận động viên thành tích cao.

Không chỉ ở các trung tâm thành phố, huyện, thị trấn, dịp tết năm nay, tại các nhà văn hóa thôn, khu phố hoạt động văn hóa

Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao dịp tết

Đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi, từ thành thị đến nông thôn hầu như ở đâu cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, mang đến cho người dân niềm tin về một năm mới vui tươi, nhiều thắng lợi.



Người dân tham gia trò chơi dân gian dịp tết.

cũng diễn ra rất sôi nổi. Những tiết mục "cây nhà lá vườn" từ những nghệ sĩ không chuyên cũng đã tạo cho không khí làng quê, khu phố thêm náo nhiệt, tăng tính gắn kết cộng đồng. Để nhân dân có thêm lựa chọn về các điểm vui chơi, giải trí, Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng đã xây dựng những chương trình riêng. Việc sáp nhập ba đơn vị: Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Nhà Triển lãm thông tin tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hình đã tạo ra thể mạnh để Trung tâm có những chương trình văn hóa, văn nghệ đa dạng, hấp dẫn phục vụ nhân dân. Chỉ riêng ở lĩnh vực chiếu bóng, ngoài các tuần phim, đợt phim được chiếu lưu động ở các địa phương, hàng ngày tại rạp chiếu bóng Thống Nhất, phố Lê Lợi (thành phố Thái Bình) đều chiếu phim phục vụ khán giả.

Ông Kiều Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa

trình cho biết: Các bộ phim công chiếu trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 rất đa dạng, được lấy từ nguồn do Cục Điện ảnh cung cấp; các hãng phim, điện ảnh hoặc liên kết thuê mượn, trao đổi với trung tâm phát hành phim và chiếu bóng các tỉnh, thành phố và chọn lọc từ nguồn đã xây dựng những chương trình riêng. Việc sáp nhập ba đơn vị: Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Nhà Triển lãm thông tin tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hình đã tạo ra thể mạnh để Trung tâm có những chương trình văn hóa, văn nghệ đa dạng, hấp dẫn phục vụ nhân dân. Chỉ riêng ở lĩnh vực chiếu bóng, ngoài các tuần phim, đợt phim được chiếu lưu động ở các địa phương, hàng ngày tại rạp chiếu bóng Thống Nhất, phố Lê Lợi (thành phố Thái Bình) đều chiếu phim phục vụ khán giả.

Ông Kiều Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa

trở lại. Trong không gian văn hóa tin ngưỡng, du khách đến với chùa Keo ngoài việc cầu mong một năm mới may mắn, bình an, thuận lợi còn được tham gia các trò chơi dân gian như: kéo lửa thổi cơm, bắt vịt, chạy việt dã; được thưởng thức màn biểu diễn trống hội và hát giao duyên. Hòa vào không gian tin ngưỡng, những phong tục, tập quán của cư dân vùng lúa nước đã tạo nên bức tranh văn hóa độc đáo, để lại nhiều ấn tượng với du khách khi đến chùa Keo.

Xuân đã về trên khắp các nẻo đường, những hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc hay các lễ hội truyền thống sẽ giúp người dân được trải nghiệm không gian văn hóa đa sắc màu, khác không khí vui tươi, phấn khởi để từ đó quyết tâm giành nhiều thắng lợi trong năm mới.

HOÀNG LANH



Giải võ địch bóng chuyền huyện Kiến Xương được tổ chức vào ngày mùng 5 tết.

Giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Khê (Quỳnh Phụ) đã xây dựng nhiều phong trào, mô hình thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN xã An Khê được mở rộng theo hướng bền vững, toàn diện và thiết thực ở 100% chi hội. Ngay từ đầu năm, Hội LHPN xã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt để sản xuất, 100% gia đình hội viên cấy các giống lúa ngắn ngày và cấy hết diện tích, gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng kỹ thuật. Phối hợp với HTX DVNN mở 12 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.537 lượt chị em. Các chi hội tổ chức cho chị em tham gia đánh bắt chuột thủ công, bắt được gần 1.500 con, không chỉ góp phần giảm tình trạng chuột phá hoại sản xuất, bảo vệ mùa màng mà còn giảm diện tích ruộng bỏ hoang. Hội

LHPN xã chỉ đạo Chi hội Phụ nữ thôn Lộng Khê 3 làm điểm mô hình cấy lúa tập trung tại cánh đồng Bà Và, 23 gia đình tham gia với diện tích 2,5ha, cấy cùng một giống lúa Nhật J02, năng suất đạt từ 2,8 - 3 tạ/sào; thực hiện mô hình "Tổ hợp tác trồng rau sạch" của Chi hội Phụ nữ thôn Đại Đồng gồm 20 thành viên với tổng diện tích 16.478m² để cung cấp rau sạch cho nhân dân trong và ngoài xã. Chị Ngô Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã An Khê cho biết: Trên cơ sở rà soát, nắm bắt nhu cầu về vốn để đầu tư phát triển sản xuất của hội viên, phụ nữ, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng nợ nần đến nay 7,7 tỷ đồng cho 268 hộ vay; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho 34 hộ vay 2,8 tỷ đồng. Trong xã hiện có 7 gia đình hội viên thành lập công ty, xưởng sản xuất, kinh doanh bến bãi, buôn bán đồ gia dụng, giày da, may mặc, làm hương, lắp ráp đèn, nhựa, đan lát

xuất khẩu, làm chiếu trúc... thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, Hội LHPN xã đã khảo sát những chị em có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong năm 2018 và giới thiệu 2 chị tham gia tập huấn tại tỉnh, đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho các chị vay vốn để khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã cũng phối hợp với HTX DVNN xã cung ứng 100 tấn phân bón trả chậm cho 73 chị chăm sóc cây trồng. Nhờ sự giúp đỡ của Hội LHPN xã, nhiều gia đình khó khăn đã đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Chị Đoàn Thị Xưởng, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Lộng Khê 1 cho biết: Nhờ tiếp cận được nguồn vốn tín chấp của Hội LHPN xã, tôi và gia đình đã mạnh dạn đầu tư mở cơ sở phân loại nhựa và lắp bạt lùa. Công việc này ai cũng có thể tranh thủ làm nên hiện có khoảng 300

người ở trong và ngoài xã nhận nhựa, bạt lùa của cơ sở về nhà làm, thu nhập từ 1,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm có số của chị Xưởng thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN xã còn phối hợp với các công ty, xí nghiệp trong và ngoài huyện giới thiệu việc làm cho trên 200 chị

em trong độ tuổi lao động làm các nghề may may, giày da, làm chiếu trúc, lắp ráp điện tử, thu nhập từ 4 - 7 triệu đồng/người/tháng. Chị Ngô Thị Hân, thôn Lộng Khê 4 phấn khởi cho biết: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã nhiều năm, mất tích kém không phù hợp với nghề may hay giày da, vì vậy, Hội LHPN

xã đã giới thiệu tôi tham gia vào đội làm ở bến bãi vật liệu. Với thu nhập 3 triệu đồng/tháng, gia đình tôi đã thoát nghèo. Cũng với cách giúp hội viên "cần cầu" chứ không "cho con cá", năm 2018 Hội LHPN xã An Khê đã giúp chị Ngô Thị Duyên, thôn Hiệp Lực thoát nghèo bền vững. Chị Duyên cho biết: Được Hội

LHPN xã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng để mua 2 con bò giống sinh sản, gia đình tôi đã có nguồn thu nhập từ bán bê con nên cuộc sống được cải thiện.

Để giúp hội viên có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội LHPN xã An Khê đã xây dựng mô hình tiết kiệm, phát động mỗi hội viên tiết kiệm mỗi tháng từ 30.000 đồng trở lên. Đến nay toàn xã có 50 nhóm phụ nữ tiết kiệm với 1.087 thành viên, tiết kiệm 100.000 đồng/tháng, được số tiền trên 880 triệu đồng cho 112 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi phát triển sản xuất; vận động 100% thành viên vay vốn tiết kiệm tại các tổ vay vốn thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với mức 20.000 - 200.000 đồng/tháng. Ngoài ra chị em còn tham gia các hình thức tiết kiệm khác như chung phương tiện, vàng, thóc để giúp chị em trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Với những nỗ lực và giải pháp thiết thực, năm 2018, Hội LHPN xã An Khê đã giúp nhiều gia đình hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 5,23% (năm 2017) xuống 4,55% (năm 2018), thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45 triệu đồng.

THU HIỀN



Mô hình "Tổ hợp tác trồng rau sạch" của Chi hội Phụ nữ thôn Đại Đồng, xã An Khê (Quỳnh Phụ) cho thu nhập gấp nhiều lần trồng lúa.